

SƠ KẾT 5 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Sau 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự. 5 năm qua, nhân dân các địa phương đã hiến hơn 26,7 triệu m<sup>2</sup> đất để làm đường, công trình dân sinh; huy động được hàng trăm tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Tính đến tháng 11/2020, cả nước có 5.392 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 490 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hướng ứng thông trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo" được 32.051 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 228.200 nhà đại đoàn kết..., góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng

mắc và giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Qua 5 năm phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đô thị của mỗi địa phương. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có sự cải thiện rõ rệt. Đồng chí đề nghị các đại biểu trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và rút ra những bài học từ thực tiễn của mỗi địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện về nội dung và tính hiệu quả của cuộc vận động trong thời gian qua, về các định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới, từ đó tổ chức thực hiện chương trình mang tính hình thức, thực sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, trở thành động lực quan trọng phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2016 - 2021.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu dự kỳ họp thứ ba, HĐND huyện Tiên Hải.

\* Sáng ngày 15/12, HĐND thành phố Thái Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ ba. Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Theo đó, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự đồng thuận, nhất trí cao của các cấp, các ngành, sự cố gắng, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát, kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá; môi trường đầu tư, kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, đã thu hút nhiều dự án đầu tư trên địa bàn. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 44.050 tỷ đồng, tăng 12,74% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện gần 1.778 tỷ đồng, đạt 115,1% dự toán. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, công tác an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quốc phòng và quân sự địa phương được tăng cường.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các báo cáo về thực hiện dự toán ngân sách năm 2021, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình tiếp công dân và kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo

tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo trả lời; báo cáo kết quả công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của các ngành khối nội chính; công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng, báo cáo về tổ chức hoạt động của HĐND thành phố và thông qua các tờ trình, nghị quyết...

\* Sáng ngày 15/12, HĐND huyện Tiên Hải khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ ba. Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tới dự.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng năm 2021, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, tổng giá trị sản xuất năm 2021 của huyện đạt 19.310,1 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục nâng lên. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được phát huy với nhiều kết quả nổi bật, nhất là đã khống chế dịch Covid-19 không lây lan ra cộng đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, giữ vững.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua các tờ trình: dự toán thu chi ngân sách năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025...

MINH NGUYỆT - MẠNH THẮNG

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

bảo hiểm y tế; phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; thông tin về tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Việt Nam thời gian qua.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản, cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành. Tiếp tục tuyên truyền nhấn mạnh những thành tựu đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm rõ, hiểu sâu về tình hình thế giới, khu vực, tình hình biển đảo hiện nay, nhất là chủ trương của Đảng, Nhà nước giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, trong đó khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

DIỄN ĐÀN XÚC TIẾN XUẤT KHẨU...

(Tiếp theo trang 1)

định hướng, giải pháp xúc tiến xuất khẩu góp phần khôi phục và phát triển kinh tế.

Tại diễn đàn, lãnh đạo Bộ Công Thương và các đơn vị thuộc Bộ; các thương vụ, văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam ở nước ngoài; lãnh đạo các tổ chức ngoại giao, thương mại quốc tế; các cơ quan nghiên cứu kinh tế; đại biểu các bộ, ngành và UBND tỉnh, sở công thương các tỉnh, thành phố... đã tham luận làm rõ những mặt mạnh, điểm yếu đối với từng ngành

hàng và từng lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam...

Diễn đàn đóng vai trò kênh đối thoại chính sách, tạo thuận lợi cho hoạt động xúc tiến xuất khẩu, thúc đẩy trao đổi giữa cơ quan điều phối hoạt động xúc tiến xuất khẩu và các chủ thể tham gia hoạt động xuất khẩu, từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu và các năng lực chủ động của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu.

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại huyện Quỳnh Phụ.

F0; tổ chức cách ly các trường hợp liên quan tại Công ty và các xã, thị trấn. Hiện tại, hoạt động điều tra, truy vết, xử lý ổ dịch tại Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng vẫn đang được triển khai quyết liệt.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhận định: Ổ dịch tại Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng là ổ dịch mới, phức tạp, chưa xác định được nguồn lây, do đó huyện Quỳnh Phụ phải xử lý nhanh, rà soát, đánh giá, phân tích yếu tố dịch từ ổ dịch tại Công ty để khoanh vùng cho phù hợp với tình hình dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn". Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cần có những hướng dẫn cụ thể cho Công ty về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng, đồng chí đề nghị Công ty phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nhanh chóng bóc tách F0, khẩn trương cung cấp toàn bộ danh sách chi tiết các công nhân liên quan đến các trường hợp F0 để các huyện, xã khẩn trương truy vết và có các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời. Thực hiện tuyên truyền về tình hình dịch cho người lao động, xử lý môi trường, xây dựng phương án "3 tại chỗ". Nhanh chóng bố trí khu vực phân cách, chống dịch tại Công ty bảo đảm theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hạn chế thấp nhất, không để dịch lây lan trong doanh nghiệp và ra cộng đồng.

Tại huyện Đông Hưng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhận định: Ổ dịch tại Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng là ổ dịch mới, phức tạp, chưa xác định được nguồn lây, do đó huyện Quỳnh Phụ phải xử lý nhanh, rà soát, đánh giá, phân tích yếu tố dịch từ ổ dịch tại Công ty để khoanh vùng cho phù hợp với tình hình dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn". Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cần có những hướng dẫn cụ thể cho Công ty về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng, đồng chí đề nghị Công ty phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nhanh chóng bóc tách F0, khẩn trương cung cấp toàn bộ danh sách chi tiết các công nhân liên quan đến các trường hợp F0 để các huyện, xã khẩn trương truy vết và có các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời. Thực hiện tuyên truyền về tình hình dịch cho người lao động, xử lý môi trường, xây dựng phương án "3 tại chỗ". Nhanh chóng bố trí khu vực phân cách, chống dịch tại Công ty bảo đảm theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế

Sau khi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị xã Nguyễn Xá khẩn trương lập danh sách những người làm việc tại Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng để có biện pháp quản lý, cách ly kịp thời những người có nguy cơ cao. Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho người dân, bố trí khu vực phân cách, chống dịch cho doanh nghiệp trên địa bàn xã. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, tăng tỷ lệ miễn dịch cộng đồng, không để dịch bùng phát.

HOẠT ĐỘNG THĂM HỎI...

(Tiếp theo trang 1)

dự kiến thăm, tặng quà từ ngày 14 - 28/1/2022.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 phải thiết thực, hiệu quả, mang đậm đạo lý truyền thống của dân tộc, "Uống nước nhớ nguồn", tri ân người và gia đình có công với cách mạng, thể hiện truyền thống "Kính lão trọng thọ". Đồng thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái đối với người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, tổng hợp, hoàn thiện kế hoạch trình UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, ban, ngành, đoàn thể để tổng hợp, điều chỉnh việc tặng quà. Đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội để nắm bắt số lượng, phân loại đối tượng. Chủ động xây dựng kế hoạch đi thăm, tặng quà bảo đảm trang trọng, chu đáo, kịp thời. Huy động mọi nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết, tránh dàn trải, chống chèo, không để xảy ra trục lợi chính sách.

QUỲNH PHỤ

Tổng giá trị sản xuất ước đạt 20.706,1 tỷ đồng

Sáng ngày 15/12, huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 song huyện Quỳnh Phụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ cùng với sự đồng thuận, nhất trí cao của các cấp, các ngành, sự sáng tạo, thích ứng của doanh nghiệp và nhân dân, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát, kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 20.706,1 tỷ đồng, tăng 10,25% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.487,1 tỷ đồng, đạt 139,7% dự toán, tăng 29,6% so với năm 2020.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả toàn diện. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Quỳnh Phụ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện hiệu quả đề án sản xuất; tập trung hoàn thiện quy hoạch một số địa phương, tiếp tục nâng cấp hệ thống giao thông; chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ nhân dân.

NGUYỄN CƯỜNG



Công ty Cổ phần May Hà Thành (Quỳnh Phụ) duy trì việc làm ổn định cho người lao động.

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ VŨ LỄ, XÃ PHONG CHÂU

Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027

\* Trong hai ngày 14 - 15/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Vũ Lễ (Kiến Xương) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được Hội CCB huyện Kiến Xương chọn tổ chức đại hội điểm.

5 năm qua, Hội CCB xã Vũ Lễ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các thế hệ CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, chủ động triển khai và hoàn thành xuất sắc, vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Toàn xã có 31 mô hình CCB làm kinh tế giỏi, nhiều hội viên đầu tư máy móc, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp với diện tích lớn, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đạt hiệu quả kinh

tế cao. Hội đã tin cậy với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp 32 hội viên vay vốn với dư nợ 1,1 tỷ đồng để phát triển kinh tế; tổ chức 21 lớp bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho trên 800 hội viên. Đến nay Hội CCB xã không còn hộ nghèo do hội viên CCB làm chủ.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB xã Vũ Lễ phấn đấu: 100% cán bộ, hội viên được học tập, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo phân cấp; hàng năm có trên 80% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh; trên 98% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu; trên 97% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

THU THUY

\* Sáng ngày 15/12, Hội CCB xã Phong Châu (Đông Hưng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được Hội CCB huyện Đông Hưng chọn tổ chức đại hội điểm.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB xã Phong Châu đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên về nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; phát động hội viên thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước. Cán bộ, hội viên gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp nhau phát triển kinh tế. Trong 5 năm, Hội đã đẩy mạnh công tác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số dư từ 650 - 700

triệu đồng. Quỹ bình quân của Hội từ 70.000 đồng/hội viên đầu nhiệm kỳ tăng lên 180.000 đồng/hội viên. Tỷ lệ gia đình hội viên nghèo còn 0,49%. Các cấp hội và hội viên tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội, hàng năm Hội CCB xã được công nhận trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB xã Phong Châu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng hội vững mạnh; chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên; thực hiện thắng lợi chủ đề Đại hội đề ra: "Bộ đội Cụ Hồ trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới".

TÔ PHƯỢNG (Đài TTTH Đông Hưng)